

Số: /BC - UBND

Tây Hiếu, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND thị xã Thái Hoà về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trên địa bàn xã Tây Hiếu, giai đoạn 2023-2025; Giải pháp, phương hướng chỉ đạo trong thời gian tới

Kính gửi:

- UBND thị xã Thái Hoà;
- Phòng VH TT thị xã.

I. Công tác triển khai thực hiện.

Sau khi nhận được kế hoạch của UBND thị xã, UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 01/6/2023 của UBND xã Tây Hiếu về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trên địa bàn xã Tây Hiếu, giai đoạn 2023-2025. Triển khai tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và các xóm để nhân dân được biết.

II. Kết quả thực hiện các nội dung.

1. Xây dựng con người văn hóa phát triển toàn diện:

Với nhiệm vụ: Xây dựng con người Tây Hiếu phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với thực hiện quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của con người xứ Nghệ.

Xã Tây Hiếu đã tập trung tất cả lực lượng, đưa ra những nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành để nâng cao hiệu quả mọi mặt nhằm chăm lo xây dựng con người văn hóa với những đức tính: yêu gia đình, yêu quê hương, đất nước; cần cù, sáng tạo, ham học hỏi, có ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung; có lối sống mộc mạc, giản dị, trung thực, nhân ái, nghĩa tình, chung thủy, tuân thủ pháp luật, tôn trọng kỷ cương, hương ước của xóm; hiểu biết sâu sắc, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, dân tộc.

Kết quả cụ thể:

+ Đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp 11/11 xóm và trên hệ thống đài truyền thanh của xã, các xóm, trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội về chủ

trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến gia đình văn hóa, con người văn hóa trong thời đại mới.

+ Tổ chức kiểm tra các hộ kinh doanh về văn phòng phẩm, sách báo để ngăn chặn và từng bước xóa bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại, các phong tục tập quán không phù hợp với nếp sống văn minh, góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội.

+ Thực hiện tốt phong trào “TĐĐKXDĐSVH”, Xây dựng 11 mô hình câu lạc bộ văn hóa thể thao, 11 mô hình “phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình” trên địa bàn; kiện toàn ban chỉ đạo công tác gia đình theo quyết định số 59/QĐ-UBND...

+ Xây dựng, phát triển các hình thức hoạt động văn hóa tại khu dân cư nhằm nâng cao trình độ dân trí và giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho quần chúng nhân dân. Phối hợp với cấp trên lắp đặt 16 bộ dụng cụ thể thao ngoài trời tại 16 điểm trên toàn xã; 11/11 xóm sơn sửa lại nhà văn hóa, các xóm cải tạo lại sân bóng chuyền, bóng đá như Phú Cường, Phú Mỹ, Phú Thành...; Thường xuyên tổ chức các giải bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, các trò chơi dân gian vào các ngày lễ, tết như trò chơi bắt vịt, kéo co, đẩy gậy...

+ Các trường học trên đã nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục; phối hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường giáo dục: nhà trường - gia đình - xã hội nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, thể chất, tâm hồn, ý thức tuân thủ pháp luật cho học sinh. Chủ trì phối hợp với Câu lạc bộ dân ca ví giặm xã Tây Hiếu tổ chức chương trình dạy hát dân ca cho các em học sinh.

+ Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Người có công, lao động, việc làm, dạy nghề, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phòng, chống các tệ nạn xã hội; thực hiện các chế độ chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

+ Các tổ chức ban ngành đoàn thể phối hợp với các xóm đã tổ chức tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống cho các hội viên, đoàn viên thông qua các buổi hội nghị tháng, quý và tổng kết năm nhằm xây dựng con người văn hóa Tây Hiếu phát triển toàn diện.

2. Xây dựng gia đình văn hoá phát triển bền vững:

Với nhiệm vụ chung Xây dựng gia đình văn hoá Tây Hiếu thực sự gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở cộng đồng và của địa phương. Phấn đấu từng gia đình có cuộc sống hoà thuận, ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc để thực sự trở thành tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là nơi hình thành,

nuôi dưỡng nhân cách văn hoá và giáo dục nếp sống con người. Giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình mang bản sắc văn hoá xứ Nghệ, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa, tiến bộ của gia đình hiện đại. Phát huy tốt các mối quan hệ trong gia đình có nề nếp gia phong, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, anh chị em đoàn kết yêu thương nhau, không có bạo lực gia đình, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

Kết quả sau 1 năm thực hiện như sau:

- Thực hiện đúng quy trình đăng ký, bình xét, thẩm định công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được thực hiện theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP. Hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%, khu dân cư văn hóa đạt 100%. Cụ thể năm 2023. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,95%, gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục là 92,61%. Gia đình văn hóa tiêu biểu được cấp trên khen thưởng 61. Và được tổ chức công bố quyết định trao thưởng vào đúng dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11, nhằm xây dựng và nhân rộng các điển hình gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Tổ chức tuyên truyền các Luật liên quan đến gia đình, bạo lực gia đình trên hệ thống truyền thanh Fm của xã và qua các buổi hội nghị của các ban ngành đoàn thể, các cuộc họp dân. Tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước để dân được biết nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người dân góp phần xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Gia đình văn hóa trên toàn xã.

- Tổ chức chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát và có các biện pháp thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn xã, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 ; nâng cao chất lượng dân số góp phần xây dựng Gia đình văn hóa thực sự bền vững.

- Hội Liên hiệp phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tại các hộ gia đình; Thực hiện tốt đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”; Xây dựng và nhân rộng mô hình “Gia đình hạnh phúc”, “gia đình 5 không 3 sạch” cho trên 1800 hội viên trong toàn xã.

- Phối hợp các ban ngành đoàn thể và các xóm nhất là hội người cao tuổi xây dựng, phát huy tốt các mối quan hệ trong gia đình, xây dựng gia đình có nề nếp gia phong, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, anh chị em đoàn kết thương yêu nhau, giúp nhau cùng tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

3. Xây dựng môi trường văn hoá, giáo dục, y tế, thể thao, an sinh xã hội

đảm bảo điều kiện để xây dựng con người văn hoá và gia đình văn hoá phát triển lành mạnh:

Toàn bộ hệ thống chính trị từ xã đến xóm tập trung mọi nguồn lực xây dựng Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với giữ gìn văn hoá truyền thống, cảnh quan đô thị, kiến trúc nhà, vườn, tình làng nghĩa xóm của từng gia đình với cộng đồng dân cư. Đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình và hồ sơ minh chứng đề chờ cấp trên thẩm định.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thể thao quần chúng, thể thao gia đình để nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và đời sống tinh thần của người dân. Năm 2023 đã có 1594 Gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao chiếm 75%, 4.782 người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên. Xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các thiết chế văn hóa từ xã đến xóm, các sân bóng chuyên, bóng đá được cải tạo lại, phối hợp với cấp trên lắp đặt được 16 bộ dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời, xã hội hóa xây dựng 1 sân bóng đá mi ni nhân tạo, 1 bể bơi di động tại trường Tiểu học Tây Hiếu .

Các trường học đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh tích cực; đưa giáo dục truyền thống văn hóa gia đình vào công tác giảng dạy, bồi dưỡng những kiến thức tạo cho học sinh có khả năng độc lập, sáng tạo trong học tập, trong tổ chức công việc và cuộc sống bằng những giờ ngoại khóa như: gói bánh chưng, trang trí ngày tết...

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế. Năm 2023, đã khám và điều trị tại trạm hơn 7.079 lượt người; tổ chức tiêm chủng định kỳ cho trẻ và bà mẹ có thai đạt kết quả cao; Tổ chức tiêm phòng Covid 19 cho các đối tượng trên 18 tuổi được trên 150 liều; Phối hợp Khám sàng lọc tăng huyết áp, sàng lọc bệnh suy giảm trí nhớ, bệnh về mắt cho người cao tuổi được trên 900 lượt người; Tổ chức cài đặt sổ khám sức khỏe điện tử cho nhân dân trên toàn xã đạt trên 70%; Tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe đạt: 90,35%; Tổng số người dân tham gia BHYT là 7.512/7.882 đạt tỷ lệ 95,31%.

- Xã đã triển khai tốt các hoạt động đảm bảo VSATTP, phối hợp kiểm tra, giám sát VSATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, thực phẩm và hàng tạp hóa, bếp ăn tập thể. Do đó trên địa bàn xã không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Kết quả các đợt kiểm tra: đã kiểm tra được 54 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn qua 4 đợt kiểm tra (năm 2023 và quý 1/ 2024), có 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ giải khát để hàng quá hạn.

4. Xây dựng đời sống văn hóa trong kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc:

- Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện xây dựng Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo lộ trình; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu ngành công - nông nghiệp - dịch vụ; các chương trình kinh tế trên địa bàn xã gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh phong trào làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng trong nhân dân.

- Thực hiện quản lý nhà nước, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, các tục uống chè xanh, chúc thọ đầu năm, thờ cúng tổ tiên... trên địa bàn xã.

III. Giải pháp, phương hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí văn hóa, nâng cao nhận thức toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển văn hóa. Giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân.

- Nâng cao trách nhiệm của chính quyền từ cấp xã đến các xóm, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao vị thế của con người Việt Nam nói chung và con người Tây Hiếu nói riêng trong tình hình mới.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi và từng bước giải quyết các biểu hiện tiêu cực trong văn hóa bằng hình thức kiểm tra các dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn. Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, thu hút nhiều người tham gia để giảm bớt các tệ nạn xã hội.

- Tăng cường nguồn lực cho phát triển văn hóa từ nhiều mặt để xây dựng thiết chế, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương.

- Tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước.

Trên đây là Báo cáo của UBND xã Tây Hiếu về kết quả 01 năm triển khai thực hiện kế hoạch 58/KH-UBND của UBND thị xã Thái Hòa tại địa phương./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.ĐU, TT.HĐND xã;
- Các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Diễn

